

**DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3...**

(Tiếp theo trang 1)

đúc móng 21 vị trí; đã dựng cột xong 27 vị trí, đang dựng cột 12 vị trí. Có 34 khoảng neo đã đủ điều kiện bàn giao cho nhà thầu thi công và 13 khoảng neo phải thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương liên quan đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, gồm công tác bàn giao các vị trí móng cột, hoàn thành bàn giao khoảng neo... Phát biểu tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các huyện, xã tích cực hỗ trợ nhà thầu thi công để phát huy nguồn lực tại chỗ nhằm thực hiện phương châm "4 tại chỗ" như bảo đảm cung cấp vật liệu, nhân công, máy thi công và tổ chức đến bù thi công cho các công việc đào, đúc móng mà các doanh nghiệp, nhân lực tại địa phương thực hiện. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối

hợp, đơn đốc các địa phương, hỗ trợ ngành điện, các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm thực hiện đúng tiến độ dự án.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Chậm nhất ngày 15/5 ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án trong quá trình thi công. Chuẩn bị tốt vật tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao các khoảng neo còn lại trước ngày 15/5. Thực hiện công khai giá đất và phương án bồi thường theo quy định, bảo đảm di dời các hộ dân, công trình trước ngày 15/6, bảo đảm an toàn hành lang tuyến. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phối hợp với các nhà



Đông chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

thầu thi công kiểm tra chất lượng công trình, kiểm duyệt an toàn kỹ thuật trước khi đưa công trình vào

lao động, an toàn môi trường, chất lượng công trình trong quá trình thi công, phần đầu hoàn thành kéo dài trước ngày 10/6.

**THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO...**

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác xây dựng, phát triển văn hóa, phát triển con người cũng như việc phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình. Ý thức trách nhiệm và quyết tâm, tinh thần chủ động trong triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận, Nghị quyết của các ban, ngành, đoàn thể được nâng lên. Đã kịp thời chỉ đạo các ban, ngành cần chú trọng, nhiệm vụ và các quy định của trung ương, của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chính sách, quy định, kế hoạch về công tác văn hóa. Nhờ đó đến nay công tác văn hóa, giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy trong việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp tục quan tâm, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển các sản phẩm, thương hiệu mang dấu ấn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục kiên trì, bền bỉ công tác văn hóa cấp xã bảo đảm đủ số lượng. Tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho văn hóa đồng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn hóa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

**Kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm**

Ngày 7/5, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà. Đây là một trong những hoạt động hướng ứng tháng hành động vì ATTP năm 2024.

Tại các cơ sở, cùng với việc kiểm tra thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành về ATTP, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế việc bảo quản nguyên liệu thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, lưu mẫu thực phẩm, kiểm tra thực phẩm 3 bước...

Trong quá trình kiểm tra, các cơ sở cơ bản chấp hành đúng các quy định về bảo đảm ATTP, tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế, vi phạm về cơ sở vật chất, bảo hộ lao động. Tại thành phố, đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định đối với 1 cơ sở.

Từ ngày 2/5 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh do ngành y tế chủ trì đã kiểm tra tại 5 cơ sở, trong đó quyết định xử phạt vi phạm đối với 3 cơ sở.

HOANG LANH

**Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân**

Chiều ngày 7/5, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Tiên Hải đi kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân tại một số xã trên địa bàn huyện.

Vụ xuân năm 2024, huyện Tiên Hải gieo cấy gần 10.000ha lúa. Huyện phát động đợt phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa xuân, kết hợp phun trừ rầy cho những diện tích có mật độ từ 1.000 con/m<sup>2</sup> trở lên, phun trừ đạo ôn trên giống nhiễm; thời gian phun trừ từ ngày 6 - 9/5. Sau hai ngày phát động chiến dịch, nông dân trong huyện đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với một số đối tượng sâu bệnh khác được 7.000ha, chiếm hơn 70% tổng diện tích lúa xuân.

Kiểm tra tại cánh đồng các xã Nam Trung và Tây Giang các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiên Hải đề nghị các xã, thị trấn trong huyện tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương phun thuốc, bảo đảm 100% diện tích được phun trừ theo nguyên tắc "4 đúng"; sau phun thuốc 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay. Đồng thời, chỉ đạo các HTX SXKD DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ nhân dân trong những ngày diễn ra chiến dịch, lưu ý hướng dẫn nông dân các loại thuốc phòng, trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

\* Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ, đến ngày 7/5, tỷ lệ phun thuốc phòng, trừ lần 2 đối với sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác của các địa phương ước đạt 85% diện tích gieo cấy.

Diện tích chưa được phòng, trừ kịp do tâm lý chờ lúa đẻ để phun kết hợp, diện tích cấy muộn cây lúa chưa có đồng. Ở những diện tích này, mật độ sâu non tuổi 1 đến tuổi 4 trung bình từ 100 - 200 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 300 - 500 con/m<sup>2</sup>, cá biệt vùng xanh non dòn mật độ trên 500 con/m<sup>2</sup>, nguy cơ sâu cuốn lá nhỏ làm trắng lá đồng và thiệt hại nặng suất là rất cao. Ngoài ra, mật độ rầy diện hẹp từ 1.000 - 3.000 con/m<sup>2</sup>, cá biệt ở hàng vạn con/m<sup>2</sup>, có nguy cơ cháy trên diện rộng từ nay đến cuối vụ.

Để sản xuất vụ xuân thắng lợi, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun trừ ngay (kết thúc trước ngày 9/5) đối với sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích có mật độ sâu non trên 20 con/m<sup>2</sup> trở lên, kết hợp trừ các ổ rầy mật độ trên 800 con/m<sup>2</sup>. Đối với diện tích cấy lúa TBR225, BC15, Q5 đang trở bông, phơi màu kết hợp phòng bệnh đạo ôn cổ bông lần 1 khi lúa thấp tởm, lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn.

TRẦN TUẤN - NGÂN HUỖN



Kiểm tra sâu bệnh tại xã Nam Trung (Tiên Hải).

**NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi gặp mặt, các em học sinh được nghe kể những câu chuyện hào hùng của chiến sĩ Điện Biên năm xưa để thấy được sự hy sinh, gian khổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các địa phương tổ chức thăm và tặng quà cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. Đây là hoạt động ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam, từ đó khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

NGUYỄN CƯỜNG

\* Sáng ngày 7/5, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức ra mắt công trình địa chỉ đỏ chiến sĩ Điện Biên.

Công trình địa chỉ đỏ tại gia đình chiến sĩ Điện Biên Lương Thế Phấn, xã Đông Lâm. Đây là công trình quét mã QR để nhận thông tin về quá trình tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và thành tích của chiến sĩ Điện Biên Lương Thế Phấn.

Trước khi ra mắt công trình địa chỉ đỏ chiến sĩ Điện Biên, Huyện đoàn Tiên Hải tổ chức buổi trò chuyện để các em học sinh Trường Tiểu học Đồng Lâm được gặp gỡ, nghe cựu chiến binh Lương Thế Phấn kể chuyện chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cũng trong sáng ngày 7/5, Huyện đoàn Tiên Hải tới thăm, trao quà cho hai cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Lâm và xã Đông Cơ.

Thông qua các hoạt động đã tuyên truyền cho tuổi trẻ trong huyện hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; những đóng góp to lớn, chiến công của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần xung kích, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Tiên Hải ngày càng phát triển.

TRẦN HIỀN

(Đài TTTH Tiên Hải)

**Võ sĩ Jujitsu Thái Bình giành huy chương vàng giải vô địch trẻ châu Á**

Trong khuôn khổ giải vô địch trẻ Jujitsu châu Á đang diễn ra tại UAE, võ sĩ Ngô Thị Thảo Vân của Thái Bình đã giành huy chương vàng ở nội dung fighting 63kg nữ, U21.

Võ sĩ Ngô Thị Thảo Vân sinh năm 2006, quê quán xã Minh Khai (Vũ Thư), bắt đầu sự nghiệp thể thao thành tích cao từ năm 2020 ở bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện và Thể thao Thái Bình. Đây là gương mặt duy nhất của thể thao Thái Bình hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại giải vô địch trẻ châu Á 2024.

Sau huy chương vàng ở nội dung fighting, võ sĩ Ngô Thị Thảo Vân tiếp tục tham gia thi đấu các nội dung funcontrol và newaza trong hai ngày 7 - 8/5.

Giải vô địch trẻ Jujitsu châu Á là giải đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Jujitsu Việt Nam năm nay. Jujitsu nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 33 - 2025.

TÚ ANH

**Hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh**

Nhằm thúc đẩy việc phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, chương trình "Trái tim cho em" và Viettel Thái Bình phối hợp với Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình tổ chức hoạt động khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi tại Thái Bình.

**Thời gian, địa điểm dự kiến:**

Từ 7h30 - 16h30 ngày 18/5/2024 và từ 7h30 - 11h30 ngày 19/5/2024, tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

**Đối tượng khám:** Tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng, biểu hiện sau đây:

- + Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện/nghi vấn mắc tim bẩm sinh.
- + Thường hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần.
- + Thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào)
- + Trẻ hay bị sung phổi, viêm phế quản.
- + Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài > 30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú.

+ Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú.  
+ Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt.  
+ Mỏi, lười, đầu ngón tay tím xanh.  
+ Hụt hơi khi gắng sức.  
Sau khi khám sàng lọc, tất cả trẻ em phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình "Trái tim cho em" xét duyệt và hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

**Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương**

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo, hàng năm, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng nhân đạo nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

**Nhiều cách làm hiệu quả**

Từ năm 2021, tháng 5 hàng năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy là tháng cao điểm triển khai các hoạt động nhân đạo. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng nhân đạo tới hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố; vận động xây dựng quỹ nhân đạo. Các hoạt động được các cấp hội chữ thập đỏ tổ chức trong tháng nhân đạo không chỉ bao gồm trao quà, học bổng, sửa dinh dưỡng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí... mà còn hướng đến các hoạt động trợ giúp bền vững như hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở...



Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng khám Thăng Long - Thái Bình tổ chức khám bệnh cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tháng nhân đạo năm 2024.

truyền về mục đích, ý nghĩa của tháng nhân đạo bằng nhiều hình thức. Các cấp hội cũng cấp thông tin kịp thời cho các tổ chức, nhà hảo tâm về hoàn cảnh, nhu cầu của những người yếu thế để có hình thức hỗ trợ,

giúp đỡ phù hợp; sử dụng các nguồn đóng góp, hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng; công khai, minh bạch kết quả các đợt vận động, quyên góp ủng hộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân

tiêu biểu trong công tác nhân đạo; phát triển và nhân rộng mô hình nhân đạo hoạt động tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Từ những cách làm, giải pháp hợp 100 địa chỉ nhân đạo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; hỗ

trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 3 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người... Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu tổng trị giá các hoạt động trong tháng nhân đạo năm 2024 đạt hơn 700 triệu đồng.

**Lan tỏa yêu thương**

Là một trong những trường hợp được Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tặng quà trong tháng nhân đạo năm 2024, bà Nguyễn Thị Nhâm, xã Song An (Vũ Thư) không giấu nỗi xúc động. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Bản thân bà sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, hiện đang sống cùng mẹ già đã gần 90 tuổi. Bà Nhâm xúc động: Được nhận quà từ các cấp hội chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tôi rất vui mừng. Nhờ hội tôi, suất quà không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Tháng nhân đạo năm nay, ngoài hoạt động tặng quà, các cấp hội chữ thập đỏ trong huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ xã hội, trao kinh phí bảo trợ hàng tháng và thường xuyên cho hơn 100 địa chỉ nhân đạo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; hỗ

trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 3 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người... Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu tổng trị giá các hoạt động trong tháng nhân đạo năm 2024 đạt hơn 700 triệu đồng.

Với chủ đề "Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương", tháng nhân đạo năm 2024 bắt đầu từ ngày 1/5 - 31/5/2024, cao điểm từ ngày 8/5 - 19/5/2024 nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng toàn xã hội trong công tác nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Hưởng ứng tháng nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt 9,5 tỷ đồng để trợ giúp hơn 15.500 lượt người khó khăn. Trong đó, kêu gọi, vận động các tập thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để bảo trợ định kỳ hàng tháng hơn 771 địa chỉ nhân đạo với số tiền hơn 150 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây nhà cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá hơn 900 triệu đồng; trao tặng 500 thùng sữa tươi và 500 hộp sữa cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS với số

tiền hơn 350 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.400 người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, thương bệnh binh, người khuyết tật trị giá 450 triệu đồng; hỗ trợ cho ngư dân nghèo thuộc các xã ven biển của huyện Thái Thụy, Tiên Hải với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng... Bên cạnh đó, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phối hợp với các ngành liên quan trao hơn 1.000 suất học bổng, tổng trị giá 750 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học; phần đầu tư nhận hơn 1.000 đơn vị máu nhằm bảo đảm nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh...

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chúng tôi hy vọng các hoạt động được triển khai trong tháng nhân đạo sẽ lan tỏa ở tất cả các tháng trong năm, mang lại nhiều niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm và toàn xã hội tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo; nhân rộng các mô hình làm từ thiện tại cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THU HOAI